



ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 37/2548

เรื่อง งานสัมมนาระบบการชำระเงินประจำปี 2548

ธนาคารแห่งประเทศไทย จะจัดงานสัมมนาระบบการชำระเงิน ประจำปี 2548 ภายใต้หัวข้อ “กลยุทธ์ส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทดแทนเช็คและเงินสด” ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2548 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ESCAPHall ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UNESCAP)

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องกับการบริการ โอนเงิน และชำระเงิน ทั้งภาครัฐและเอกชน และนำมาพิจารณากำหนดเป็นแนวทางส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทดแทนเช็คและเงินสดและเพื่อให้การบริการ โอนเงินและชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลไกที่สามารถรองรับการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจให้มากที่สุด

นอกจากนี้ ผู้ร่วมสัมมนาจะได้รับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการชำระเงินทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น

ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมและการกระจายรายได้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จะนำเสนอผลการศึกษาเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนการใช้เงินสดและเช็ค”

คุณศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ร่วมเสวนาในหัวข้อ “บทบาทภาครัฐในการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์”

คุณธีระ อภัยวงศ์ ประธานคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อการชำระเงินแห่งชาติ (อชช.) และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาในหัวข้อ บทบาทสถาบันการเงินในการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์”

ดร.โกศล เพชรสุวรรณ ประธานคณะกรรมการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาในหัวข้อ หนทางสู่การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในมุมมองของภาคเอกชน

คุณสุรางคณา วายุภาพ หัวหน้าสำนักงาน เลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วม
เสวนาในหัวข้อ “มิติทางกฎหมาย การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์”

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ อนุกรรมการและเลขานุการ โครงการ Thailand PKI Forumร่วมเสวนาในหัวข้อ
เทคโนโลยีกับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสัมมนาได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่
<http://www.bot.or.th> ภายใต้หัวข้อ เรื่องเด่น ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2548 เป็นต้นไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย

16 ธันวาคม 2548